



สโมสรโรตารีทุ่งคา

สารสโมสรโรตารีทุ่งคา ครั้งที่ 30

ปีโรตารี 2564-2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565

ZOOM APPLICATION



กำหนดการประชุม

สารสโมสรโรตารีทุ่งคา ครั้งที่ 30 ปีโรตารี 2564-2565
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 | ZOOM APPLICATION

งดประชุมประจำสัปดาห์



คะแนนการประชุม

	จำนวน (ท่าน)	%
ผู้เข้าร่วมประชุม	15	47.62%
ประชุมทดแทน	5	
ลากิจ	0	
ลาป่วย	0	
ขาดประชุม	22	
รวมสมาชิก	42	100%

Rotary
Club of Tongkah



SERVE TO
CHANGE LIVES



สโมสรโรตารีทุ่งคา

สารสโมสรโรตารีทุ่งคา ครั้งที่ 30 ปีโรตารี 2564-2565

สนเทศโรตารี

อน.บุญสิน ลีลาวิชิตชัย



วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 | ZOOM APPLICATION

“โรตารีกับการปรับตัวของสถานการณ์”

สโมสรโรตารีทุ่งคา ช่วงก่อตั้งใหม่ ๆ เมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อหารายได้เข้าสโมสรเพื่อนำไปบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนของเรา หนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของผมโดยตรง นั่นคือ กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ Blue Canyon และทำให้ผมรู้ความหมายของคำว่า “**การบริการด้านอาชีพ**” ตั้งแต่นั้นมา จากนั้นก็มีหลากหลายกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในสโมสรโรตารีทุ่งคา ยกตัวอย่างเช่น สมัย อน.ทพ.สิทธิานนท์ วงซ้าย ที่ให้บริการตรวจฟันฟรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราไวย์ ซึ่งจัดกันต่อเนื่องมาหลายปี รวมทั้งในสมัยของอดีตนายกท่านอื่น ๆ

ช่วงรอยต่อสิ้นปี พ.ศ.2564 ขึ้นปี พ.ศ.2565 นั้น สโมสรเราร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โรทาแรดท์เตอร์ จัดกิจกรรม “โครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 ณ บริษัทภูเก็ตรวมพร จำกัด (ปั้มน้ำมัน ปตท.) โดยมีเหล่านักศึกษา อาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต มาให้บริการประชาชน โดยการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สร้างความพึงพอใจอย่างมากให้แก่ผู้รับบริการ

“โรตารีกับการปรับตัวของสถานการณ์”

จากข้อมูลที่ได้รับ มียอดรถจักรยานยนต์ ใช้บริการใน 7 วัน จำนวน 224 คัน
ค่าเฉลี่ยวันละ 32 คัน

รถกะบะ/ปิดอับ	2
รถเก๋ง	4
รถตู้	1
รวมรถที่ใช้บริการทั้งหมด	231 คัน

กิจกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมบริการด้านอาชีพ ที่สมาชิกของสโมสร อน.มานะ รัตน
ยันต์ เอื้อเพื่อสถานที่ให้พักคน พักรถ ได้รับสนับสนุนจากขนส่งจังหวัด , บริษัทค่าयरถยนต์แบรนด์
ต่าง ๆ ที่สำคัญเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้แก่้อง ๆโรทาแรคท์ ปลูกฝังการให้บริการผู้อื่นเหนือ
ตนเอง เดือนมกราคม คือ เดือนแห่งการบริการด้านอาชีพ Vocational Service Month

“โรตารีกับการปรับตัวของสถานการณ์”

เท่าที่จับใจความการบริการด้านอาชีพ Keyword มีอยู่ 4 คำ

1. Sustainability มีความยั่งยืนหรือตอบโจทย์ชีวิตที่ดีขึ้นทั่วโลกด้วยความยั่งยืน
2. การจะให้ยั่งยืนนั้น ก็ต้อง Reskill Upskill อย่างต่อเนื่อง ยังต้อง Refine Skill หมายถึงคัดกลั่นความสามารถออกมา และต้องมีทักษะเฉพาะตัว Unique Skill เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทันกับกระแสโลกหลังยุคโควิด *ความหลากหลายของคนหลายอาชีพ เพิ่มทักษะวิชาชีพในชุมชน เป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริการด้านอาชีพ
3. More Productivity สนับสนุนความสามารถในการทำงานของคน เพื่อเพิ่มผลผลิต ซึ่งการเพิ่มผลผลิตเป็นดัชนีชี้วัดค่าของความสำเร็จ
4. Happy Family & Community Service เสริมทักษะและประสบการณ์จากการทำงาน สร้างความเป็นอยู่และความปลอดภัยที่ดีขึ้น จะปูทางไปสู่การสรรค์สร้างครอบครัวและชุมชนให้มีความสุข

“โรตารีกับการปรับตัวของสถานการณ์”

กิจกรรม “**อาชีพะอาสา**ร่วมด้วยช่วยประชาชน” ที่จัดเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ครบทุกด้านของการให้บริการด้านอาชีพ ต้องขอขอบคุณ อน.มานะ รัตนยันต์ ที่ร่วมสนับสนุนโครงการดี ๆ แบบนี้ในทุก ๆ ปีให้แก่สโมสรโรตารีทุ่งคา

โรตารีสากล อธิบายความหมายของการบริการด้านอาชีพดังนี้

- * การบริการด้านอาชีพถือได้ว่าเป็นแก่นแท้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญพื้นฐานในการให้บริการชุมชนของเราทั่วทั้งโลก
- * การรับรู้ถึงความคุ้มค่าของอาชีพที่เป็นประโยชน์
- * การปฏิบัติตามและส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในทุกอาชีพ รวมถึงปฏิบัติต่อ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ร่วมงาน คู่แข่งทางการค้า และสาธารณชนอย่างเป็นธรรม
- * การมีส่วนร่วมของความสามารถทางวิชาชีพของพวกเรา ในการแก้ปัญหาของสังคม และตอบสนองความต้องการของชุมชน

“โรตารีกับการปรับตัวของสถานการณ์”

ท้ายนี้ขอปิดท้ายด้วยบทกลอนของ อพภ.สภนธ์ อึ้งสร้อยทอง ผู้ว่าการภาค 3330 โรตารี
สากลปีบริหาร 2562-2563 พุดถึงการบริการด้านอาชีพดังนี้

มกราเดือนแห่งบริการด้านอาชีพ
เพราะอาชีพ ของคน ปนมากมาย
เราส่งเสริม สัมมา อาชีวะ
เสริมอาชีพ เชิดชู สุขุมชน

ทั่วทวีป ชีพดำรงดี คงอยู่ได้
มีหลากหลาย สัมมา อาชีพตน
ให้เกิดผละ กำล้ง สร้างผลิตผล
อาชีพคน สร้างคน พันภัยพาล

ประวัติสโมสรโรตารีทุ่งคา

สโมสรโรตารีทุ่งคาจังหวัดภูเก็ต ภาค 3330 ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535 โดยมี นยก.สาธิต อัครวณิชระ ผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นนายกก่อตั้งและได้รับสารตราตั้งจากโรตารีสากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 ในระยะเวลา 28 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาคุณภาพของสโมสรจนเป็นที่ยอมรับและนำอุดมการณ์บริการ 4 แนวทางของโรตารีไปใช้อย่างกว้างขวาง

สมาชิกสโมสร และครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน รวมทั้งการจัดการแข่งขันแรลลี่เฟมิลีโรตารีทุ่งคาติดต่อกันถึง 21 ครั้ง เพื่อหาทุนสำหรับไปใช้ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในด้านการศึกษาในระดับมาตรฐานจริยธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชิกของสโมสรโรตารีทุ่งคาได้รับการยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายท่านได้รับเลือกเป็นผู้นำและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกิจและวิชาชีพต่าง ๆ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ คณะกรรมการศาลเจ้า เป็นต้น

ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และช่วงเกิดภัยพิบัติสึนามิ หรือน้ำท่วม สโมสรมีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสร้างจักษุคลินิกเคลื่อนที่น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระรัตนราชสุตาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายิกาสภาภาคภาษาไทย เพื่อออกให้บริการกับผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาในถิ่นทุรกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนและชุมชน การสร้างเรือประมงขนาดเล็กและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสุริยเดข (วงเวียนน้ำพุ) ในเมืองภูเก็ต การอบรมอาชีพให้กับประชาชน เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมสันติภาพ มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างประเทศนั้น สโมสรโรตารีทุ่งคาได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange) และกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study Exchange) ของโรตารีสากลมาโดยตลอด ปัจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต รวม 9 สโมสร คือ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีจังซีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเซาท์ สโมสรโรตารีชินภูเก็ต สโมสรพรหมเทพภูเก็ต สโมสรเหมืองแร่ภูเก็ต และมีสโมสรโรตารีแคว้นที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นสโมสรโรตารีในอุปถัมภ์

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 29



คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีโรตารี 64-65

ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล
นายกสโมสร	นย.อภิรักษ์ ตุภทรี
เลขาธิการสโมสร	รทร.ฤทธิพล เทพบุตร
เหรัญญิก	อน.ฤทธิ์ เทพบุตร
นายกผ่านพ้น	นย.พรเทพ รวยริน
นายกรับเลือก	รทร.พีรพิชญ์ อ่องเจริญ
อุปนายก 1	อน.วิชัย จิตตศักดิ์วัฒน์
อุปนายก 2	อน.นาวิ ถิ่นสาคร
อุปนายก 3	อน.สุธา พานิชวงศ์

คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีโรตารี 64-65

ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล
ประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสร	รทร.อดิศักดิ์ ยอดแก้ว
ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ	อน.สมบูรณ์ จิรายุส
ประธานฝ่ายมูลนิธิ	อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบูรณ์
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์	อน.วีระ ตรีจันทนะวงศ์
ประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ	อน.มานะ รัตนยนต์
ประธานฝ่ายชนรุ่นใหม่	รทร.วิญญู จองกิจธนา
ประธานฝ่ายบริการอาชีพ	รทร.ธวัชชัย ดงสวัสดิ์
ประธานฝ่ายบริการระหว่างประเทศ	อน.บุญสิน ลีลาวิชิตชัย